



# Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

**VŨ THƠ - LÊ HIỆP**

Tại hội thảo Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp T.Ư Đoàn và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 19.5, nhiều người trẻ bày tỏ mong muốn các bậc tiền bối đặt niềm tin vào thế hệ trẻ.

## TUỔI TRẺ PHẢI THAM GIA NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, dành khá nhiều thời gian chia sẻ về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về bồi dưỡng thế hệ cán bộ trẻ.

Ông Thắng cho biết, từ năm 1949, khi dự khai giảng lớp đào tạo cán bộ tại H.Định Hóa (Tuyên Quang), Bác đã nói: "Học để làm việc, để làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại".

"Bác đi từ những điều rất cụ thể, trước hết là làm việc, làm người, rồi mới làm cán bộ. Nhưng hiện nay, không ít người học làm cán bộ rồi mới học làm việc, làm người. Điều đó hoàn toàn trái tư tưởng, đạo đức của Bác", ông Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Thắng, tới bản Di chúc mà Bác để lại trước khi đi xa, Bác cũng rất lưu tâm việc bồi dưỡng thế hệ cán bộ cách mạng cho đời sau, coi đây là việc rất quan trọng, rất cần thiết, đồng thời nhấn mạnh các cán bộ trẻ phải hướng tới 2 phẩm chất "vừa hồng, vừa chuyên". "Hồng không phải là đạo đức thuần túy, không chỉ "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín", mà phải nâng lên ở đạo đức cách mạng thể hiện ở lý tưởng, mục tiêu, bản lĩnh, sự xả thân vì sự nghiệp mà Bác Hồ và thế hệ cha



Ông Nguyễn Xuân Thắng (giữa) và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (bìa phải) tham dự triển lãm "Tuổi trẻ VN nhớ lời Di chúc theo chân Bác" bên lễ hội thảo sáng 19.5

ẢNH: BẢO ANH

ông phấn đấu không ngừng", ông Thắng nói, và lưu ý đây là điều tiên quyết phải lưu tâm rèn luyện của cán bộ trẻ hiện nay.

Để cập tới phong trào thanh niên hiện nay, ông Thắng cho rằng, từ trước tới nay, thanh niên lúc nào cũng "theo chân" Bác. Rất nhiều phong trào thanh niên có sức lan tỏa, đóng góp rất lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước. "Thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh. Thanh niên chúng ta về cơ bản là tốt nhưng không ít thanh niên chịu ảnh hưởng nặng nề của thông tin không chuẩn xác, thậm chí dao động, mất niềm tin", ông Thắng nói và nhấn mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư cũng cho rằng, đoàn viên, thanh niên hiện nay phải tích cực tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với vai trò là lực lượng nòng cốt.

Cho rằng hiện tượng một số thanh niên không còn thích vào Đoàn, vào Đảng là "có lý do của nó", ông Vũ Mão, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, kiến nghị bên cạnh việc tìm tòi phương thức sinh hoạt mới cho thanh niên, củng cố lực lượng, Đoàn cũng

## Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì sức khỏe cộng đồng

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chiều 19.5 tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ VN phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức lễ phát động "Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2019" và đi bộ vì sức khỏe. Hành trình sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 28.6 đồng loạt trong cả nước, với nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, cấp phát thuốc và sàng lọc bệnh mạn tính tại những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất của đất nước. Ngay trong ngày 19.5, các thầy thuốc trẻ cùng hội viên thanh niên cả nước đã ghi dấu ấn với 2 kỷ lục VN: chương trình có số người được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và sàng lọc bệnh mạn tính nhiều nhất trong một ngày, với 102.600 người; chương trình có số người tham gia đi bộ đồng loạt lớn nhất trong một ngày, với 51.300 người.

Nam Sơn

phải tham gia thảo luận những vấn đề lớn của đất nước, đóng góp, kiến nghị với Đảng, thậm chí đòi hỏi Đảng. "Nói chung thanh niên trẻ, cán bộ Đoàn ngày nay còn hay dè dặt lắm. Chúng ta phải chỉ đạo phong trào thanh niên để đóng góp, kiến nghị với Đảng về những vấn đề của Đảng", ông Mão nhấn mạnh.

## CÁI XẤU KHÔNG THỂ LẤN ÁT CÁI TỐT

Mang tiếng nói của những người trẻ tới hội thảo, anh Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, đã "bỏ qua" bản tham

l luận viết sẵn của mình để bày tỏ những ý kiến xúc động về việc học tập và làm theo Di chúc của Bác. "Càng học Bác lại càng thấy mình nhỏ bé vì tư tưởng của Bác mênh mông. Di chúc của Bác không viết cụ thể cho ai đọc, nhưng đọc thì thấy mình trong đó. Vì vậy, thế hệ trẻ học tập được từ Bác rất nhiều", anh Sơn nói và cho rằng, Bác là con người hành động, nói là thực hiện và hành động vì dân, vì nước. "Việc học Bác rất quan trọng. Đoàn phải quyết liệt hơn, có trách nhiệm với chương trình hành động đặt ra. Biết chọn lọc vấn đề sát với địa phương, làm đến nơi đến chốn thì mới làm được, chứ đặt ra nhiều điều to tát "nghe sướng tai" nhưng làm không đi đến đâu thì không hiệu quả. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại việc của mình để làm việc năng suất hơn", anh Sơn giải bày.

Bí thư Thành đoàn TP.HCM cũng bày tỏ bản khoăn thế hệ tiến bối luôn dành niềm tin cho thế hệ trẻ nhưng vẫn còn lo lắng việc tu dưỡng rèn luyện của người trẻ có được như trước

## Làm theo lời Bác phải dần trở thành việc làm thường xuyên

Phát biểu kết luận hội thảo, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp.

"Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại 50 năm thực hiện những lời căn dặn của Người về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau để thấy rằng, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người "vừa hồng vừa chuyên" là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. Trách nhiệm ấy phải được thể chế hóa thành những chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể, phù hợp và phải được tổ chức thực hiện một cách đầy đủ, bài bản và kiên trì ở mọi cấp, mọi ngành", anh Phong nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng cho rằng, cuộc vận động tuổi trẻ VN làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh cần được tiếp tục với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của từng cá nhân, từng tổ chức. Học tập và làm theo lời Bác, tấm gương của Bác phải dần trở thành việc làm thường xuyên, là quá trình để mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi hoàn thiện mình hơn, phải luôn nhớ lời Bác dặn: "Việc gì cũng phải thiết thực, nói được làm được".

không và khẳng định: "Dù người trẻ còn nhiều vấn đề không như mong muốn, nhưng thời gian qua, sự phát triển của đất nước có sự đóng góp rất lớn của thế hệ trẻ... Đoàn luôn trân trọng về những hiện tượng của giới trẻ, nhưng niềm tin rất quan trọng, có niềm tin với thế hệ trẻ thì thế hệ trẻ mới phát huy được khả năng của mình". Nhắc lại niềm tin của Bác với thế hệ trẻ, anh Sơn một lần nữa nhấn mạnh: "Thế hệ trẻ ngày nay vẫn một lòng tin vào Đảng, tiếp tục son sắt với niềm tin này để cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước. Tuổi trẻ cần môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành. Niềm tin có lúc xao động nhưng cái xấu không thể lấn át cái tốt, niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ không thể thay đổi".

VT - L.H

## Ý KIẾN

### Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

TS Bùi Trường Giang  
(Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư)

### Đảng viên phải làm gương cho thanh niên

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác Hồ, trong đó có công tác thanh niên và rèn luyện đạo đức, lý tưởng, phong cách sống cho thanh niên, không phải từ đâu mà trước hết từ bản thân Đảng. Những người đảng viên, những người lớn hãy làm gương cho lớp trẻ.

GS-TS Mach Quang Thắng  
(Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)